

# ทุ่มแสนล้าน เวียดนามสั่งแอร์บัสเพิ่ม 30 ลำ และ เครื่องยন্ত্রุ่น CFM56-5B ใช้งาน ดูไบ แอร์โรว์ 2 015



(ดูไบ) – เวียดนามได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ผลิตเครื่องบินแอร์บัสในการซื้อเครื่องบินแอร์บัส A321 เพิ่มอีกจำนวน 30 ลำ (โดยเป็นเครื่องบินแอร์บัส รุ่น A321ceo จำนวน 9 ลำ และ A321neo จำนวน 21 ลำ) มูลค่ารวม 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 129,600 ล้านบาท) ใช้งาน ดูไบ แอร์โรว์ 2015

มิส เหยียน ทัน ฮา (Nguyen Thanh Ha) ประธานหญิงแห่งสายการบินเวียดนาม มาตามเหยียน ที เฟือง เถา (Nguyen Thi Phuong Thao) ประธานกรรมการบริหารของกรรมการบริหารของสายการบินเวียดนาม พร้อมด้วย นายจอห์น ลีห์ (John Leahy) ประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทแอร์บัส ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมลงนามในสัญญา โดยคำสั่งซื้อเครื่องบินครั้งนี้เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเวียดนามในด้านอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น และการขยายเครือข่ายเส้นทางบินที่หลากหลายขึ้น

“เวียดนามประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราตั้งใจเป้าหมายไว้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้แผนการจัดซื้อเครื่องบินก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจของเวียดนามอีกต่อไป แผนการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ในครั้งนี้ จึงมีขึ้นเพื่อให้สายการบินสามารถขยายเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สายการบินจะปรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้น และยังคงมอบบัตรโดยสารในราคาที่ถูกกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารทุกคน” มาตามเหยียน ที เฟือง เถา ประธานกรรมการบริหารของสายการบินเวียดนาม กล่าว

“การที่เวียดนามสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเครื่องบินในตระกูลแอร์บัส A320 ว่าเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่สายการบินที่ใช้เครื่องบินทางเดินเดี่ยว และเรายังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เวียดนามเลือกสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส A321 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ซึ่งถือเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องบินทางเดินเดี่ยว และเหมาะสมที่สุดสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็นที่น่าพึงพอใจแก่เวียดนาม” นาย แฟบริค เบรจีเยอร์ (Fabrice Bregier) ประธานกรรมการบริหารของบริษัทแอร์บัส กล่าว

เครื่องบินแอร์บัส A321neo เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกจัดอันดับเพิ่มเข้าไปในบรรดาเครื่องบินแอร์บัสทางเดินเดี่ยวตระกูล A320 โดยการสั่งซื้อในครั้งนี้ ทางบริษัทแอร์บัสจะส่งมอบเครื่องบินลำใหม่ให้แก่เวียดนามตั้งแต่ปลายปี 2559 ถึงปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการขยายธุรกิจของเวียดนามไปยังประเทศในแถบเอเชีย ทั้งนี้ เว

เวียดนามยังวางแผนที่จะรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A321neo ให้ได้จำนวน 8-12 ลำทุกๆปีอีกด้วย

เวียดนามยังได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อเครื่องยนต์รุ่น CFM56-5B เพื่อนำมาใช้กับเครื่องบินแอร์บัส A321neo จำนวน 15 ลำ จากบริษัทซีเอฟเอ็ม อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่าตามรายการราคาสินค้าทั้งหมดสูงถึง 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 23,760 ล้านบาท รวมอะไหล่เครื่องยนต์) ซึ่งเวียดนามได้เลือกใช้เครื่องยนต์ CFM56-5B นี้สำหรับเครื่องบินแอร์บัส จำนวน 21 ลำตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา

เวียดนาม ถือได้ว่าเป็นลูกค้าของบริษัท ซีเอฟเอ็ม ตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการให้บริการทางการบินตั้งแต่ปลายปี 2554 ปัจจุบันเวียดนาม มีเครื่องบินแอร์บัสรวมทั้งหมด 29 ลำ